

สรุปประเด็นการให้สัมภาษณ์ของ  
นายธนาววัฒน์ สังข์ทอง เลขานุการกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
ในรายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ตอน “การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯในรัฐธรรมนูญใหม่”  
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT)  
วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

---

๑. การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีความจำเป็นต่อการบริหารงบประมาณของภาครัฐ โดยในแต่ละปีคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารจะเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อขอความเห็นชอบ จากนั้นจะจัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยงานราชการต่างๆ ใช้จ่ายในรอบระยะเวลาในปีงบประมาณตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน และโดยปกติสมควรที่หน่วยงานต่างๆ จะใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวให้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณนั้นๆ

๒. งบประมาณค่าใช้จ่ายที่เป็นงบกลางจำเป็นต้องมีการตั้งไว้เนื่องจากมีความสำคัญต่อการบริหารงานภาครัฐเพื่อให้รัฐบาลนำไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน และไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น เกิดอุทกภัย หรือภัยแล้ง เป็นต้น ซึ่งการตั้งงบประมาณใหม่หรือเพิ่มเติมอาจไม่ทันการณ์ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีเหตุดังกล่าว รัฐบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณให้แก่กระทรวงมหาดไทยซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อนำไปใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมงบประมาณ แต่สามารถแปรญัตติลด หรือตัดงบประมาณรายการต่างๆ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ งบประมาณที่แปรญัตติตัดลงนั้นถูกนำไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งกระทบต่อวินัยการเงินการคลังของประเทศและอาจเกิดการทุจริตในการใช้จ่ายเงินภาครัฐได้

๔. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินการคลัง เกิดความโปร่งใสโดยประชาชนสามารถตรวจสอบได้ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๕ ซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะคงหลักการเดิมไว้ แต่จะมีการแก้ไขเกี่ยวกับการแปรญัตติลด หรือตัดรายการงบประมาณโดยให้นำจำนวนเงินที่ปรับลดหรือตัดออกนั้นไปใช้ชำระหนี้ของประเทศไทยเพื่อเป็นการลดภาระหนี้ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ต่างประเทศ นอกจากนี้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะวางกรอบหลักการดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วินัยการเงินการคลัง ซึ่งรายละเอียดจะไปกำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป และในส่วนของประชาชน ก็จะทำให้อำนาจในการตรวจสอบโดยสามารถแจ้งไปยังภาครัฐ เพื่อให้ทบทวนโครงการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

โดยฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการ  
ประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชน  
ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ